

# Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm sau khi ban hành đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên. Quy định được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.



Điện mạo xã nông thôn mới nâng cao Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

## Gần kỷ luật của Đảng với thực tiễn

Trước đây, quy định về kỷ luật đảng viên và kỷ luật tổ chức đảng được nêu tại 2 văn bản khác nhau. Hiện nay, Quy định số 69-QĐ/TW đã gộp cả 2 quy định

trước đây vào cùng một văn bản gồm 4 chương, 58 điều, quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Theo đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Vũ Thư:

Quy định số 69-QĐ/TW đã điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn; bổ sung hàng loạt trường hợp đảng viên có thể vi phạm trong các lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; khoa học công

nghệ, chuyển giao công nghệ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Cùng với đó là những quy định nhằm bảo vệ những đảng viên dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung mà thực hiện đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, cụ thể hóa các hình thức kỷ luật đối với những vi phạm

mà thời gian vừa qua nổi lên như một xu hướng, một mối đe dọa, một thách thức nguy hiểm đối với Đảng, chế độ. Như vậy, Quy định số 69-QĐ/TW không đơn thuần là gộp lại một cách cơ học các văn bản về kỷ luật của Đảng trước đây mà nó đã được hệ thống và đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để soi chiếu, xác định mức độ vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung, thay thế nhiều vấn đề mới phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Điều đó càng khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng là kiên quyết đấu tranh, loại bỏ những hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân, từ đó đề cao tính kỷ luật, tính trách nhiệm cá nhân của mỗi tổ chức đảng, đảng viên.

## Tảng tnh rắn đẽ, ngăn chặn suy thoái từ sớm, từ xa

Trong các nội dung mới được bổ sung trong Quy định số 69-QĐ/TW, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao việc lần đầu tiên có một điều khoản riêng để cập đến mức kỷ luật khi đảng viên chạy chức, chạy quyền. Theo đó, đảng viên vi phạm với các biểu hiện cụ thể thì sẽ phải chịu mức kỷ luật tương ứng là khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) và khai trừ khỏi Đảng. Là người có nhiều kinh nghiệm về công tác đảng, ông Nguyễn Hồng Chương, tổ 18, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình cho rằng: Phải kiên quyết chống chạy chức, chạy

quyền bởi vì hiện tượng này vô nhiều hình thức, mức độ khác nhau đang gây bức xúc trong xã hội. Vì vậy, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW là rất cần thiết, giúp Đảng ta ngăn chặn hành vi tiêu cực và đặc biệt là cảnh cáo cán bộ, đảng viên thực hiện được những hành vi có thể sai phạm, có thể bị xử lý mà tránh. Ngoài bổ sung nội dung vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền, Quy định số 69-QĐ/TW còn bổ sung quy định mới các vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với đảng viên được cập nhật, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời thống nhất với các quy định mới của Đảng, đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài việc mang tính răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, đảng viên, nội dung còn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện bản thân đảng viên cùng với trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

## Chặt chẽ, đồng bộ, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện

Theo đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, thời gian tới, UBKT Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường

Đảng toàn diện nhất từ trước đến nay, nội dung hệ thống tương đối đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật. Cùng chung quan điểm, đồng chí Lương Văn Tám, Bí thư Đảng ủy xã An Cầu (Quỳnh Phụ) cho biết: Nếu như các quy định trước phải phụ thuộc khá nhiều vào hướng dẫn để làm căn cứ triển khai thực hiện thì trong Quy định số 69-QĐ/TW hầu hết các nội dung đều rất cụ thể, rõ ràng, chỉ cần soi chiếu vào các điều khoản, điều này tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc triển khai thực hiện ở cơ sở. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tổ chức quán triệt nội dung Quy định số 69-QĐ/TW tới tất cả cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở nắm vững nội dung sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm đồng thời giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn những hành vi có thể xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Quy định số 69-QĐ/TW để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, thời gian tới, UBKT Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường

vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW. Qua đó nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh tiến phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Việc ban hành Quy định số 69-QĐ/TW cho thấy Đảng ta rất quyết liệt trong việc bịt kín những lỗ hổng gây ra tiêu cực trong các tổ chức đảng và đảng viên, từ đó ngăn chặn, tiến tới dập tắt những hành vi vi phạm dẫn đến phải xử lý kỷ luật. Điều này cũng chứng tỏ Đảng ngày càng siết chặt hơn kỷ luật đối ngũ, đồng thời trao những công cụ để cơ quan chức năng, nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Một lần nữa cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học của Đảng, đây cũng là cơ sở để nhân dân tin tưởng vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

ĐÀO QUYN

# TIỀN HẢI Người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng

Những năm gần đây, huyện Tiền Hải đã tạo nên một "bức tranh" khá hoàn chỉnh về phát triển hạ tầng giao thông với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào khai thác. Sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan chức năng, sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đã cho "quả ngọt".

Thời gian qua, hàng loạt công trình, dự án trên địa bàn huyện Tiền Hải được khởi công đúng và vượt kế hoạch một phần là nhờ làm tốt công tác GPMB. Từ đầu năm đến nay, huyện đã hoàn thành GPMB 17 dự án, tổng diện tích đất thu hồi trên 24ha của 250 hộ gia đình, cá nhân, số tiền bồi thường

50,5 tỷ đồng. Đặc biệt, tại nhiều dự án, dù người dân chưa được nhận tiền đền bù, hỗ trợ GPMB nhưng vẫn tự nguyện phá dỡ các công trình trên đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A có chiều dài 17,8km, từ ngã tư Trại Diêm đến khu du lịch sinh thái cồn Vành đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Để có được tuyến đường khang trang như hiện nay là sự đồng thuận trong công tác GPMB của người dân nơi tuyến đường đi qua. Ông Trần Công Hoàn, thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung cho biết: Trước đây đường nhỏ hẹp, đường mới chưa mở người dân chưa hình dung được nhưng khi có thành quả thì mọi người đều phấn khởi, được hưởng lợi nhiều hơn. Đường đẹp, đi lại thuận

tiện, giá trị đất tăng cao. Những người khó khăn nhất giờ lại thuận lợi nhất. Ngay từ buổi họp đầu tiên, tôi đã ủng hộ tích cực, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công sớm. Những kết quả rõ nét trong công tác GPMB thời gian qua có được chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị từ tuyến đường cơ sở, sự đồng thuận của người dân. Bà Trần Thị Yến, Bí thư Chi bộ thôn Việt Hùng, xã Nam Trung chia sẻ: Khi tư tưởng thông thì người dân rất nhiệt tình ủng hộ. Đối với dự án làm đường, những ngày đầu tuyên truyền còn gặp khó khăn do người dân chưa hiểu lợi ích lâu dài, một số hộ lấn chiếm vỉa hè khi trả lại mặt bằng làm đường sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình họ. Là một đảng viên, tôi thường xuyên gần gũi với bà con, thường xuyên cùng chính quyền xã, ban công tác mặt trận, các đoàn thể thôn đến các gia đình động viên, phân tích, một số trường hợp đã thu hồi lều quán, mái tôn lấn chiếm, sau người dân tin tưởng chủ trương của Nhà nước nên tất cả đều đồng thuận. Giờ đây, những con đường dân sinh hoàn thành khang trang, sạch đẹp góp phần giúp đời sống người dân được nâng lên, việc đưa đón con đi học, giao thương thuận lợi nên bà con rất phấn khởi. Ông Trương Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trung cho biết: Tuyến đường 221A với 130 hộ cần GPMB trong đó 90% là hộ theo đạo. Khi bắt tay vào thực hiện gặp nhiều khó khăn do nơi tuyến đường đi qua người phải phá nhà, người vào đất ở. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là tuyên truyền của các nhóm đội, những người có uy tín. Khi bà con đồng thuận, nhất trí nhận tiền đền bù, hỗ trợ GPMB thì nhà thầu lại chưa có tiền đền bù. Chúng tôi lại tiếp tục vận động nhân dân bàn giao mặt bằng trước để đẩy nhanh tiến độ thi công, ký cam kết thực hiện việc chi trả tiền. 100% hộ dân nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Tây Tiến cho biết: Cơ bản các gia đình năm đọc tuyến đường 221A ủng hộ, tuy nhiên một số hộ chưa đồng tình. Trên cơ sở tổng hợp những hộ còn khúc mắc, Đảng ủy, UBND xã, các đoàn thể, các thôn phân công cán bộ đến từng gia đình vận động, giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và ủng hộ để dự án sớm hoàn thành.

Quyết tâm GPMB nhanh chóng, minh bạch chính là yếu tố giúp huyện Tiền Hải tiếp tục được các nhà đầu tư đánh giá cao và chọn làm điểm dừng chân cho những dự án lớn.

MINH NGUYỄN



Đường 221A đoạn qua xã Nam Trung (Tiên Hải).

# Từ bánh đa làng đến sản phẩm OCOP

Bánh đa làng Du Đại, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) từ lâu đã góp phần làm nên thương hiệu canh cá Thái Bình. Hiện nay, người dân trong làng chủ yếu tráng bánh bằng các loại máy công suất lớn, xuất ra thị trường hơn 30 tấn thành phẩm mỗi ngày; mặc dù có khác biệt so với phương thức truyền thống nhưng vẫn giữ được hương vị của sợi bánh, giúp thương hiệu bánh đa Du Đại đứng vững trong lòng khách hàng, nâng tầm thành sản phẩm OCOP.

Gia đình anh Hoàng Phó Ngưng, thôn Du Đại 1 là một trong những hộ sản xuất bánh đa lớn. Với hơn 150m<sup>2</sup> nhà xưởng, anh Ngưng xuất bán từ 500 - 600kg bánh đa/ngày đi Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng. Anh Ngưng cho biết: Gia đình tôi có 3 thế hệ làm nghề nhưng phải đến những năm 2007 - 2009 khi gia đình thời không tráng bánh theo kiểu truyền thống mà đầu tư máy móc, nhà xưởng trong làng; thường xuyên kiểm tra quy trình sản xuất của các hộ tham gia chuỗi liên kết nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, gia đình tôi thuê thêm 12 lao động tuyến huyện với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng để tham gia sản xuất. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về gần 3 tỷ đồng/năm.

Ông Bùi Vũ Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hải cho biết: Nghề làm bánh đa của người dân Du Đại đã có từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đến nay toàn xã có hơn 150 hộ tham gia sản xuất bánh đa với 4 máy lớn, 25 máy nhỏ. Từ một nghề phụ, nghề làm bánh đa đã trở thành nghề chính của người dân, đem lại nguồn thu nhập ổn định và tạo thêm việc làm cho nhiều lao động thời vụ. Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ngân hàng cấp vốn cho các hộ tham gia sản xuất bánh đa cùng sản xuất bánh đa



Gia đình chị Nguyễn Thị Huệ mỗi ngày xuất bán hơn 3 tấn bánh đa thành phẩm.

nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Chị Huệ chia sẻ: Để có được sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, gia đình tôi phải xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm với nhiều hộ dân trong làng; thường xuyên kiểm tra quy trình sản xuất của các hộ tham gia chuỗi liên kết nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, gia đình tôi thuê thêm 12 lao động tuyến huyện với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng để tham gia sản xuất. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về gần 3 tỷ đồng/năm.

Ông Bùi Vũ Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hải chia sẻ: Về làng Du Đại trong những ngày tháng 8 như bị cuốn hút bởi không khí lao động hăng say của người dân nơi đây. Những năm qua, làng nghề sản xuất bánh đa đã giúp địa phương giải quyết bài toán "ly nông bất ly hương". Nhiều hộ dân đã mạnh dạn vay vốn tín chấp thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội để đầu tư sản xuất, đem lại thu nhập cao. Đời sống của người dân ngày càng khấm khá, số hộ tham gia sản xuất bánh đa có nhà cao tầng, phương tiện sinh hoạt hiện đại đạt hơn 95%. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm bánh đa Du Đại; tập trung các hộ sản xuất lớn để tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giúp người dân yên tâm giữ nghề và làm giàu từ nghề truyền thống của quê hương.

TIẾN ĐẠT